



Bà Vũ Dương Thúy Nga - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VH-TTDL, khảo sát thực tế mô hình “Tủ sách lớp học” tại Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Ảnh: Thùy Giang

Cụ Nguyễn Xuân Vũ (82 tuổi) tham gia cuộc thi thuyết trình “Sách - Người bạn đường tin cậy” do Thư viện TP.Cần Thơ tổ chức. Ảnh: Thư viện TP.Cần Thơ

Ngày hội sách.

Ảnh: Triệu Vinh

# VĂN HÓA ĐỌC TRÊN ĐẤT TÂY ĐÔ

■ Phan Thị Thùy Giang

Sách là người thầy dạy cho chúng ta cách sống và hướng tới những giá trị nhân văn cao cả, đọc sách đã trở thành một nhu cầu tinh thần thiết yếu của con người. Văn hóa đọc chính là một trong những con đường để hoàn thiện bản thân và thúc đẩy xã hội phát triển.

Văn hóa đọc đi liền với sách và thư viện, thông qua các hoạt động lưu trữ và phục vụ sách báo, thư viện là nhân tố quan trọng hàng đầu duy trì và thúc đẩy văn hóa đọc phát triển. Trong chặng đường 15 năm Cần Thơ trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, cùng với những thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn hóa nói chung, văn hóa đọc của thành phố Cần Thơ, đã chuyển biến rõ nét, trong đó có vai trò tích cực của hệ thống thư viện công cộng từ cấp thành phố đến xã, phường, thị trấn, trong việc đáp ứng nhu cầu đọc, góp phần nâng cao dân trí, làm cho đời sống tinh thần của người dân càng thêm phong phú và hoàn thiện hơn.

Năm 2004, sau khi chia tách tỉnh Cần Thơ, hệ thống thư viện công cộng tại địa phương gặp nhiều khó khăn, 50% quận, huyện và 55% xã, phường không có thư viện. Toàn thành phố có 1 thư viện cấp thành phố, 4/8 thư viện cấp huyện, 30/67 phòng

đọc sách cấp xã. Tính đến cuối năm 2018, số lượng thư viện công cộng các cấp của Cần Thơ đã có tổng cộng 83 thư viện, bao gồm: 1 thư viện thành phố; 9/9 thư viện quận, huyện; 73/85 thư viện, phòng đọc sách xã, phường, thị trấn cùng với gần 50 tủ sách tại các điểm Bưu điện Văn hóa, Chùa Khmer, các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội... đã và đang tích cực phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân trong cộng đồng. Trung bình mỗi năm các thư viện phục vụ trên 2,9 triệu lượt người với trên 5 triệu lượt sách báo, thông tin tài liệu.

Một thành quả nổi bật về phát triển văn hóa đọc tại thành phố Cần Thơ đó là sự hưởng ứng tích cực Ngày sách Việt Nam 21/4, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công 02 Hội sách có quy mô cấp khu vực (Hội sách lần thứ I năm 2015; Hội sách lần thứ II năm 2017), thu hút trên 600.000 lượt khách tham quan.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, ngành Thư viện tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND thành phố về “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, tạo điều kiện phát huy vai trò văn hóa đọc đối với việc nâng

cao dân trí, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh trong các tầng lớp Nhân dân tại địa phương.

Phát huy vai trò của mình, hệ thống Thư viện thành phố Cần Thơ tiếp tục tích cực phối hợp với các ngành, các cấp nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, không ngừng đổi mới nội dung, phong phú về thể loại sách, báo, đẩy mạnh với nhiều hình thức như: Cấp tài khoản điện tử miễn phí đọc - mượn Ebook, triển lãm sách chuyên đề về biển đảo, giới thiệu và hướng dẫn cách thức sử dụng các sản phẩm - dịch vụ thư viện, tổ chức chương trình “Cùng em đọc sách” lưu động tại các trường học gắn với các sự kiện lễ hội.... Qua đó khơi gợi, bồi dưỡng tình yêu sách, từng bước hình thành thói quen đọc sách, góp phần nâng cao ý thức tự học cho mỗi người để hoàn thiện bản thân góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.

Những thành quả trong phát triển văn hóa đọc của hệ thống Thư viện Cần Thơ 15 năm qua đã đóng góp không nhỏ cho thành tựu chung của thành phố. Đây là minh chứng sinh động, cho thấy văn hóa đọc luôn được vun bồi, thật sự trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân đất Tây Đô hôm nay và mai sau ■